



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๙๙/๒๕๖๑

ด้วย นางวาสนา โพธิ์บุญปลูก ผู้ร้อง อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องต่อศาลว่า พระระเบียบ โพธิ์บุญปลูก ผู้ตาย อยู่กินฉันสามีภริยากับนางประเสริฐ โพธิ์บุญปลูก โดยมีได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๙ คน คือ นางสาวสมบัติ โพธิ์บุญปลูก นางสาวอุบล โพธิ์บุญปลูก นายเฉลิม โพธิ์บุญปลูก นางสาวรัชณี โพธิ์บุญปลูก นางสาวกาญจนา โพธิ์บุญปลูก นางวาสนา โพธิ์บุญปลูก (ผู้ร้อง) นางสาวจินดา โพธิ์บุญปลูก นายสันติ โพธิ์บุญปลูก และนางสาวศรีสุดา โพธิ์บุญปลูก ในระหว่างที่พระระเบียบมีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองผู้ร้องและพี่น้องทุกคนว่าเป็นบุตร โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรใส่ชื่อตนในทะเบียนบ้านว่าเป็นบิดา ให้ใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องและพี่น้องทุกคนเป็นบุตร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ พระระเบียบได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสโลหิต ขณะพระระเบียบมีชีวิตอยู่มีสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุอยู่ ซึ่งทายาทได้ปลูกบ้านพักอาศัยและทำกินในที่ดินดังกล่าว เมื่อพระระเบียบถึงแก่ความตายแล้ว สิทธิการเช่าย่อมสิ้นสุดลง เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า แต่ทางกรมธนารักษ์แจ้งว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทายาททางกรมธนารักษ์ให้โอกาสแก่ทายาทของผู้เช่าที่ถึงแก่ความตายยื่นความประสงค์ขอเช่าแทนได้ แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าผู้ร้องมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพระระเบียบจึงไม่สามารถให้เช่าแทนได้ โดยแนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อนแล้วนำคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแสดง จึงจะอนุญาตให้เช่าแทนได้ ในการยื่นคำร้องนี้ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทายาทแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลนี้ตัดสินคดีและให้มีคำสั่งให้นางสาววาสนา โพธิ์บุญปลูก ผู้ร้อง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพระระเบียบ โพธิ์บุญปลูก ผู้ตาย ต่อไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนคำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายดิญญ โหมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี